

Dạ Tiệc Võ Bị XXIII

Những Phát Biểu Đáng Nhớ

(CSVSQ Đào Quý Hùng, Khóa 26, MC chính trong đêm dạ tiệc.)

Ngày đầu tiên, chiếc xe GMC chở những thư sinh, dân chính đã trúng tuyển kỳ thi nhập học Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, từ thành phố Đà Lạt vào trường Võ Bị, khi đoàn xe đi ngang qua Hồ Than Thở, một tấm bảng rất lớn dựng bên cạnh bờ hồ, đập vào mắt mọi người, với những dòng chữ như sau:

“Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, nơi quy tụ những chàng trai Việt có lý tưởng quốc gia.”

Hàng chữ này luôn ăn sâu vào tâm tư mỗi người Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị mãi mãi.

Sau biến cố năm 1975, tấm bảng đã không còn nữa, nhưng những chàng trai năm xưa từng đi qua Hồ Than Thở để vào trường Võ Bị, mà đến hôm nay có những người đã vị quốc vong thân, có nhiều vị đã ra người thiên cổ, số còn lại bây giờ là những mái đầu đã bạc trắng, vẫn hãnh diện mình là “Những chàng trai Việt có lý tưởng Quốc Gia.”

Có đúng như vậy không, thưa các Niên Trưởng và các bạn?

Nếu đúng như vậy thì đó là lý do mà chúng ta tổ chức Đại Hội Võ Bị Truyền Thống Kỳ Thứ XXIII hôm nay.

Đại Hội Kỳ Thứ XXIII là Đại Hội Truyền Thống đã trải qua

22 kỳ đại hội trước đây. Đại Hội của những người có niềm tự hào xuất thân từ một lò luyện thép, với truyền thống hào hùng, bất khuất, trung tín, nghĩa tình ở bất cứ hoàn cảnh nào. Họ không tự kiêu, phô trương, không ty hiềm và nhất là không so đo, hơn thua với chính đồng đội, anh em.



***CSVSQ Lê Khắc Kha K19,
Trưởng Ban Tổ Chức.***

Quan và gia đình biết tôn trọng Truyền Thống Anh Em cùng Trường Mẹ.

*Đại Hội XXIII: Nơi gặp nhau của những tâm hồn cởi mở hài hòa trong Tinh Tự Võ Bị.

*Đại Hội XXIII: Nơi chúng ta cùng nhắc nhở và nuôi dưỡng quyết tâm tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ, tự do, và vẹn toàn lãnh thổ.

Vì tâm nguyện trên, cho dù hoàn cảnh đầy khó khăn và thử thách, chúng tôi cố gắng tổ chức cho bằng được Đại Hội XXIII này để không làm mất đi truyền thống mà tập thể đã dày công xây dựng.

Ban Tổ Chức chúng tôi hết sức hân hoan, cảm động đón nhận sự hưởng ứng, tham dự đông đảo của quý vị quan khách,

Chúng tôi xin trích được một đoạn trong tâm thư của NT Lê Khắc Kha, Khóa 19, Trưởng Ban Tổ Chức đã viết, khi được giao phó trọng trách tổ chức Đại Hội Võ Bị XXIII theo kết quả của quyết nghị Đại Hội XXII năm 2022 trong giai đoạn cực kỳ khó khăn:

*Đại Hội XXIII: Nơi lý tưởng Quốc Gia, Dân Tộc được lưu truyền đến các thế hệ mai sau.

*Đại Hội XXIII: Nơi quy tụ các Cựu Sinh Viên Sĩ

quý Niên Trưởng cùng toàn thể CSVSQ, quý phu nhân, Đoàn PNLV, Tổng Đoàn TTNDH và gia đình trong ba ngày qua với Lễ Truy Diệu Truyền Thống, họp Đại Hội Đồng và hôm nay, dạ tiệc bế mạc chia tay với thành quả ngoài sự mong đợi của Ban Tổ Chức.

Trước khi khai mạc Đêm Dạ Tiệc, xin kính mời toàn thể quý vị quan khách cùng đứng nghiêm chỉnh để cử hành nghi thức chào quốc kỳ.

(Bà QP. Nam Sinh Tín, K17/1)

Kính thưa quý vị,

- Lá cờ vàng ba sọc đỏ là đại diện cho quốc gia Việt Nam, dưới chế độ Cộng Hòa, đại diện cho Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc, đồng thời tượng trưng cho khát vọng Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền của người Việt Tị Nạn Cộng Sản trên khắp thế giới.

- Lá cờ 13 sọc trắng và đỏ, với 50 ngôi sao trắng trên nền màu xanh tượng trưng cho Tự Do, Dân Chủ, và Hùng Cường của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, là một trong những đất nước đã cứu mạng người Việt Tị Nạn Cộng Sản trên khắp thế giới, sau biến cố 30/04/1975.

(Cô Trần Phương Tuyền, K19/2)

- Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa là tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc Việt Nam với chiều dài lịch sử bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước.

- Quốc ca Hoa Kỳ tượng trưng cho niềm hãnh diện của một đất nước hùng mạnh, phú cường và là tiếng gọi thiết tha đối với những người yêu chuộng tự do.

(CSVSQ Đoàn Quý Hùng, K26)

- Để hướng tim óc của mỗi người về với Tổ Quốc Việt Nam thân yêu và tỏ lòng tôn kính đối với đất nước đã bao dung chúng ta, kính mời quý vị nghiêm chỉnh làm Lễ Chào Quốc Kỳ Việt Mỹ!

- a. Lễ chào quốc kỳ VNCH.
- b. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ.
- c. Một phút mặc niệm:

- Để tưởng nhớ dân, quân, cán, chính VNCH, trong đó có các Sĩ Quan QLVNCH xuất thân từ trường VBQGVN, đã vị quốc vong thân trong công cuộc bảo vệ chính nghĩa quốc gia.

- Để tưởng nhớ quân đội Đồng Minh, đặc biệt các quân nhân và nhân viên dân chính Hoa Kỳ, đã hy sinh mạng sống để bảo vệ lý tưởng tự do cho VNCH.

- Để tưởng nhớ những người dân vô tội đã chết trên biển cả, trong rừng sâu trên đường đào thoát khỏi chế độ CS, khi đi tìm tự do.

Phản nghị lễ chấm dứt. Xim mời quý vị quan khách an tọa.



Bà QP. Nam Sinh Tín, K17/1, CSVSQ Đào Quý Hùng K26, Cô Trần Phương Tuyền K21/2 (từ trái).

1. Bà Nguyễn Trọng Mạc, Khóa 15/1 đại diện các Quà Phụ của Đại Gia Đình Võ Bị:

Chúng tôi, là các quà phụ của một số cố CSVSQ/TVBQGVN, xin được kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay, có những chị đã về đây từ nhiều ngàn dặm để tham dự Đại Hội Võ Bị Truyền Thống Kỳ Thứ XXIII của Tổng Hội CSVSQ/

TVBQGVN, trong đó có chị Cả Quả Phụ Võ văn Nghi K.10/1 đến từ Houston.

Quả là một hân hạnh khi được quý vị vẫn lưu tâm đến chúng tôi, vì đó chính là động lực giúp chúng tôi kiêm nhiệm trách nhiệm hỗ trợ thế hệ con cháu chúng tôi tiếp nối truyền thống “Tự Thắng Để Chi Huy”.

Ngày hôm qua, Tổng Đoàn TTNDH có tổ chức dạ tiệc Tri Ân để Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập Tổng Đoàn TTNDH. Qua bữa tiệc, chúng tôi nhận thấy các cháu đã thể hiện khả năng tổ chức và đã là thế hệ trưởng thành của xã hội từ lâu. Trong suốt 25 năm “Tự Thắng Để Dẫn Thân”, các cháu đã phối hợp với các thế hệ hậu duệ, cũng như các cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Mỹ vận động Quốc Hội Hoa Kỳ thông các Nghị Quyết 30/4 công nhận những hy sinh và đóng góp của người Mỹ gốc Việt, Nghị Quyết 19/6 vinh danh chiến sĩ VNCH đã chiến đấu cho tự do, đồng thời vinh danh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cho chiến dịch Cờ Vàng khắp Hoa Kỳ.

Dù đã thành công vượt bậc trên nhiều phương diện, nhưng các cháu vẫn không quên cội nguồn. Nhân ngày Father’s Day. Các cháu cũng đã trân trọng vinh danh và tri ân các bậc sinh thành của mình, những người đã có công nuôi dưỡng họ nên người.

Chúng ta cũng không quên nhắc tới một công việc mà Tổng Đoàn TTNDH đang thực hiện hàng năm. Đó là đóng góp tài chánh để có thể trợ giúp phần nào chi phí cho hậu duệ Võ Bị ở quê nhà, mà nay thuộc thế hệ thứ ba... Chúng ta cũng nên quan tâm để Quỹ Học Bổng được dồi dào.

Chúng tôi xin cảm ơn các quả phụ và phu nhân của đại gia đình PNLV đã miệt mài trong nghĩa vụ làm mẹ đã “tự thắng để tiếp nối”, giáo dục con em bảo tồn đạo hiếu của dân tộc Việt, để tuân theo Truyền Thống-Danh Dự-Trách Nhiệm, mà phu quân chúng tôi đã luôn trung thành đối với Tổ quốc Việt Nam Dân Chủ, Tự Do, và Nhân Quyền.

Rất vinh hạnh được làm dâu Võ Bị, chúng tôi xin được ưu ái gửi đến các Quả Phụ của các cố CSVSQ Võ Bị Đà Lạt danh hiệu “Tiết Hạnh Khả Phong“ khi phải trải qua chiều dài chiến tranh tàn khốc trên quê hương Việt Nam, qua gần nửa thế kỷ tha hương, qua những năm tháng gian truân trên đất nước tạm dung này. Quả là những thử thách mà chúng tôi phải vượt qua để nuôi dưỡng thể hệ tiếp nối của đại gia đình Võ Bị chúng ta được thành nhân “Đa Năng Đa Hiệu”. Chị em quả phụ chúng tôi đã kiên trung nương theo số mệnh để trung thành, chung thủy với phu quân, với truyền thống Võ Bị.



Bà Nguyễn Trọng Mạc K15/1, đại diện, cùng các Quả Phụ Võ Bị đang nhận hoa kỷ niệm do các TTNDH tổ lòng trân trọng trao tặng (bên trái).

Chúng tôi tuy đơn thân nhưng không đơn độc trong hành trình cùng với con cháu của chúng ta trên con đường khôi phục quê hương Việt Nam thoát khỏi chế độ cộng sản.

Nguyễn xin Ôn Trên Ban vạn sự an vui đến toàn thể quý vị cùng quý quyến.

2. Bà QP. Nam Sinh Tín, Khóa 17/1, Đoàn Trưởng Phụ Nữ Lâm Viên Nam California, Hoa Kỳ.

Thành thật cảm ơn Ban Chấp Hành Tổng Hội và Ban Tổ Chức

Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Kỳ Thứ XXIII đã tặng áo dài đồng phục cho các chị PNLV và các cháu gái trong Đoàn TTNDH. Những tà áo dài trang nhã và thướt tha màu xanh đồng phục của Đoàn PNLV và TTNDH đã nổi bật trong ba ngày: 14 (Lễ Truy Diệu), 15 (Lễ Chào Cờ), và 16 (Dạ Tiệc Bế Mạc Đại Hội), năm 2024.

Cũng nhân dịp này, một nút cài áo Phù Hiệu PNLV (Pin) đã được trao tặng cho quý chị để gắn trên ngực áo. Pin Phù Hiệu PNLV (do tôi thực hiện và đặt làm) đã làm tăng lên vẻ đẹp và trang trọng của màu áo thiên thanh. Xin chân thành cảm ơn CSVSQ Vĩnh Quốc K16 từ Texas cũng đã có nhã ý thực hiện thêm nhiều Pin này và gửi tặng cho Đoàn PNLV.

Trong thời gian tham dự Đại Hội, tôi đã đề cập đến Ý Nghĩa của Phù Hiệu Đoàn PNLV, và thể theo yêu cầu của một vài quý chị, tôi xin chia sẻ lên diễn đàn Tổng Hội.

Ý Nghĩa của Phù Hiệu Đoàn PNLV:

1. Đặt tổ quốc lên trên hết: Bản đồ VN làm biểu tượng.
2. Chính nghĩa Quốc Gia, Cờ Việt Nam Cộng Hoà (Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ).
3. Người phụ nữ hướng về Phù Hiệu Võ Bị: Hình ảnh Chinh Phụ đang theo dõi bước chân Chinh Nhân, cùng chồng bảo vệ Tổ Quốc và duy trì Truyền Thống Danh Dự Trách Nhiệm của người Cựu SVSQ/ TVBQGVN.
4. Hình người phụ nữ thấp hơn Phù Hiệu Võ Bị một ít vì Phù Hiệu Võ Bị là linh hồn của không biết bao nhiêu CSVSQ Võ Bị đã Vị Quốc Vong Thân.

Âm hưởng tiếng cười rộn rã vui vẻ và niềm hân hoan hội ngộ trong ba ngày Đại Hội Truyền Thống Kỳ Thứ XXIII, cũng như Dạ Tiệc Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập Tổng Đoàn TTNDH và Đêm Tri Ân như còn văng vẳng đến bây giờ. Tất cả những cố gắng của mọi người đã gặt hái được thành công mỹ mãn trong cả hai Đại Hội.

Thân kính chúc bình an đến Đại Gia Đình Võ Bị, các CSVSQ,

các chị PNLV và các anh chị quý anh chị TTNDH. Hẹn ngày tái ngộ Đại Hội VB Truyền Thống Kỳ Thứ XXIV và Đại Hội TTNDH vào năm 2026.

3. Phát Biểu của cô Cao Xuân Thanh Ngọc, Cựu Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn TTNDH.



Con là Cao Xuân Thanh Ngọc, con của Ông Bà Cao Xuân Lê, Khóa 14 và Bà Trần Thị Diệu Minh. Xin thay mặt Tổng Đoàn TTNDH, kính chào quý Ông Bà Cô Chú Bác và quý Anh Chị Em Trong Tổng Đoàn TTNDH và quý khách!

Tháng Sáu luôn có những ngày kỷ niệm đáng ghi nhớ! Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn CS có dịp hướng lòng về Anh Linh Chiến Sĩ VNCH qua tưởng niệm Ngày Quân Lực 19/6/1965.

Cô Cao Xuân Thanh Ngọc K14/2 đang giới thiệu chị Đỗ Anh Tú K1/2, tân Tổng Đoàn Trưởng TB/ TTNDH, trước Đại Hội Võ Bị.

Hôm nay, cũng là ngày Father's Day - Ngày của Cha, và đặc biệt nhất cũng là ngày Tổng Hội TVBQGVN đang tổ chức tiệc Bế mạc Đại Hội Lần Thứ XXIII với phương châm:

“Duy Trì Truyền Thống, Bảo Vệ Danh Dự, và Nêu Cao Tinh Thần Trách Nhiệm”.

Những CSVSQ/ TVBQGVN là những người lính VNCH đã đứng lên nhận trách nhiệm điều hành đất nước chống lại sự xâm lăng của CS Bắc Việt:

*“Thân chiến sĩ vũng xây nền thế hệ.
Máu anh hùng nhuộm thắm lá cờ Nam.”*

Thời khắc trọng đại mà con vừa dẫn nhập hẳn giúp Quý Vị

và các anh chị em thấy ra một điều sâu sắc, cảm kích, và vô cùng hãnh diện. Lịch sử của Quốc Gia VNCH, của riêng mỗi gia đình Việt Nam đã đặt trên đôi vai chịu đựng dài lâu, trên cánh tay chiến đấu không bỏ cuộc, với tác lòng bền bỉ sắt son từ mỗi người lính chiến đấu trong QLVNCH, cũng là những người chồng, người cha!

Là con của người lính Cao Xuân Lê, CSVSQ K14 Nhân Vị, con xin được chứng minh suốt cuộc đời binh nghiệp của ông là:

*“Đây chỉ anh hùng khinh chiến tử
Đó linh hồn nước Việt phi thường
Nghìn năm uy đức còn vang tiếng.
Quân Đội Cộng Hoà dân mến thương.”*

Ba Cao Xuân Lê gia nhập vào Trường VBQGVN vào năm 1957. Ông chịu đựng 10 năm tù đày trong lao tù cs, nhưng vẫn không nản lòng! Giờ đây, ông đã ngoài 90 tuổi. Nhìn bề ngoài, so với những ông cụ cùng lứa tuổi, Ba Lê vẫn khỏe mạnh, nói chuyện giọng còn oai phong lắm. Đó là diễm phúc của gia đình!



49 Năm Nhìn Lại Tháng Tư Đen

Cao Xuân Thanh Ngọc, K14/2

Buổi nói chuyện của CSVSQ Tsu A Cầu, Khóa 29 và cô Cao Xuân Thanh Ngọc, Khóa 14/2 (Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn TTNDH) trên đài SBTN do ông Tạ Trung hướng dẫn chương trình.

Thảm thoát đã 49 năm, tháng Tư lại về, mà cứ tưởng như mới ngày hôm qua! Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu!

Ngày 30 tháng Tư, 1975, chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử. Quân nhân các cấp đã tuân lệnh thượng cấp, uất hận buông vũ khí đầu hàng, và sau đó bị giam cầm trong các trại tù tập trung của Cộng Sản từ Bắc chí Nam.

30 tháng Tư là ngày trời sập. Bầu trời đã sập xuống miền Nam Việt Nam. Từ ngày đó, đất nước Việt Nam đã chìm đắm dưới sự kiềm kẹp khắc nghiệt của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đất nước đã biến thành một nhà tù lớn! Trời sập, đất thảm từ ngày đó!

Đối với những người đã ở lại! Chúng ta hãy hỏi tưởng những gì đã xảy ra, sau khi cộng sản chiếm miền Nam:

- Lập mưu kế đổi tiền, đánh tư sản.
- Lừa dối Quân Cán Chính VNCH vào các trại tù cải tạo,
- Xua đuổi người dân đi lên những vùng kinh tế mới...

Hãy hồi tưởng, chúng ta đã bị đối xử tàn nhẫn như thế nào? Để đến nỗi chúng ta phải đem cả gia đình liều mạng bỏ nước ra đi!

Thử hỏi, bao nhiêu trăm ngàn người đã chết oan khiên dưới biển cả? Bao nhiêu ngàn người đã chết âm thầm trong rừng sâu? Bao nhiêu người đã chết dần, chết mòn trong lao tù cải tạo?



Tuổi trẻ không quên ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, 1975.

Vâng, chúng ta đã bỏ quê hương, bỏ cả mồ mả ông bà ra đi chỉ vì hai chữ Tự Do!

Những ngày tháng đau buồn, bi thương, khủng khiếp và hãi hùng ấy, chúng ta không bao giờ quên, chúng ta chẳng bao giờ quên! Một Tháng Tư Đen!

Nhưng, trong cái rủi có cái may, biến cố 30/4, cũng đã cho cơ hội trên 4 triệu người Việt hội nhập vào nhiều quốc gia trên thế giới tự do.

Sau 49 năm cố gắng, cộng đồng tỵ nạn cộng sản đã phát triển vững chắc, đã có sức mạnh thực sự tại hải ngoại về hai phương diện:

- Thứ nhất, khả năng tài chánh dồi dào, mỗi năm gởi hơn 10 tỷ mỹ kim về giúp thân nhân.

- Thứ hai, đã đào tạo được một nguồn nhân lực với hơn 300 ngàn chuyên viên thuộc mọi lãnh vực và ngành nghề.

Đây là cái may trong những cái bất hạnh của Tháng Tư Đen. Chúng ta có quyền hy vọng, thời hậu cộng sản sẽ có một cuộc cách mạng tái thiết và canh tân lớn nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam!

Chúng ta đã biết, tự do không phải tự nhiên mà có! Rất nhiều người đã phải đổi lấy nó bằng nước mắt, máu xương và ngay cả mạng sống của chính gia đình họ!

Vậy thì... trong Đêm Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: “Chúng ta phải làm gì để truyền đạt những kinh nghiệm quý báu này đến thế hệ mai sau?”

Là một cựu quân nhân QLVNCH, chúng tôi xin xác định:

- Thế hệ hậu duệ phải biết **tại sao gia đình mình hiện diện nơi đây.**

- Thế hệ hậu duệ phải biết **Cộng sản là giả dối.** Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố: “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm”.

- Thế hệ hậu duệ đừng **bao giờ vô ơn và nhục mạ các chiến sĩ QLVNCH.** Họ là những người đã từng hy sinh xương máu và mạng sống để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam trong hơn 20 năm.

- Cuối cùng, thế hệ hậu duệ **không bao giờ làm tay sai cho cộng sản!**

HAI NĂM MỚI CÓ MỘT LẦN!

Tina Hồng, K19

Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Kỳ XXIII của Trường VBQGVN vừa mới được tổ chức cuối tuần vừa qua (14, 15, 16 tháng 6 năm 2024). Thành công rực rỡ của ngày Đại Hội là nhờ công sức của khá nhiều anh em trong đại gia đình của trường mà không ai có thể phủ nhận điều đó. Trước ngày đại hội, tất cả mọi thành viên của đại gia đình Võ Bị đã tụ tập trước tượng Đài Việt Mỹ để làm lễ chào cờ và lễ truy điệu theo đúng truyền thống của trường.

Kế tiếp vào sang ngày hôm sau là buổi lễ chào quốc kỳ và diễn hành để khai mạc Đại Hội của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam kỳ thứ XIII, cứ hai năm tổ chức một lần.

Lễ Chào Cờ khai mạc Đại Hội thật long trọng, trang nghiêm. Khi bản quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa vang lên đã khiến cho tâm tư tôi tràn đầy cảm xúc, xen lẫn bồi hồi nhớ lại ngày xưa còn bé chào Quốc Kỳ tại trường học vào mỗi sáng thứ Hai.

Nhìn dáng dấp của quý cựu sinh viên sĩ quan của Võ Bị đã luống tuổi mặc quân phục thật hùng mạnh khiến tôi không khỏi ngậm ngùi nhớ đến ngày QLVNCH với buổi diễn hành ở

Sài Gòn vào hơn nửa thế kỷ trước. Tôi nhớ đến những kỷ niệm khi còn là cô nữ sinh chạy tung tăng theo tiếng nhạc quân hành, cùng bước chân nhịp nhàng của các anh chiến sĩ cùng với lá cờ Tổ Quốc Việt Nam tung bay ngạo nghễ trong gió.



Hai toán Quân Quốc Kỳ của CSVSQ và TTNDH (từ trái)

Bây giờ, cũng lá cờ đó đang tung bay theo nhịp bước của Toán Quân Quốc Kỳ và đang được mang bởi một Cựu Sinh Viên Sĩ Quan lão thành nhưng đôi tay vô cùng rắn chắc giữ vững ngọn cờ thiêng Tổ Quốc tung bay trong nắng sớm. Đó là CSVQ Nguyễn Văn Thiệt Khóa 18, tuy đã ngoài 80 nhưng vẫn tình nguyện mang Tổ Quốc trên vai. Song hành với Toán Quân Quốc Kỳ của trường Võ Bị là Toán Quốc Kỳ và Hiệu Kỳ của đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, thế hệ thứ hai của Võ Bị. Một lần nữa các cháu đã chứng tỏ một cách hùng hồn “Vẫn còn đây các con của cha”.

Tất cả Lễ Nghi Quân Cách cùng cơ bản thao diễn, thay đổi đội hình trong buổi chào cờ khai mạc đều do anh Đỗ Mạnh Trường Khóa 23 tập dợt và điều khiển.

Tất cả chúng tôi cùng cất cao tiếng hát bài quốc ca mà không có ngôn từ nào có thể giúp diễn tả được tâm trạng vừa hào hùng vừa bi tráng của buổi chào cờ này.

Hôm nay đứng nghiêm chào cờ.
Xôn xang tác dạ bụi ngùi tiếc thương.
Anh hùng vị quốc vong thân.
Hồn thiêng liệt vị ở nơi phương nào?



***Các CSVSQ trong quân phục đang đứng nghiêm trong lễ
Chào Cờ sáng thứ Bảy.***

*Quý vị có thấu niềm đau?
Cột cờ khuất dạng từ lâu lắm rồi!
Chỉ còn trong tiềm thức thôi.
Nay tôi nhớ đến tim đau vô vàn.*

*Nghẹn ngào trời dậy dâng tràn.
Làm sao quên được phận mình tha hương?
Dân Việt chịu lắm đoạn trường.
Chào cờ mà phải có hai quốc kỳ!*

*Chợt thấy lệ tràn bờ mi.
Buồn thương cảm phận biệt ly xứ người.
Nhớ rồi tìm lại ngẩn ngơ.
Nhớ ơi là nhớ thẩn thờ buồn tênh.*

*Mênh mang nỗi nhớ giật mình.
Quốc Ca chầm dứt giật mình tưởng mơ.
Còn đâu hình ảnh cột cờ!
Còn đâu hình dáng ngọn cờ tung bay!*

*Mắt cay nhớ kỷ niệm này.
Của thời Trung Học mà nay xa rồi.
Chắp tay cầu khẩn ơn trên
Hồn thiêng sông núi có ngày hồi sinh.*

Buổi chào cờ chấm dứt với tràng vỗ tay vang dội của các



***Các chị Phụ Nữ Lâm Viên và TTNDH trong áo dài màu
thiên thanh đang chuẩn bị làm Lễ Chào Cờ vào sáng Thứ
Bảy, 15/6/2024, trước giờ khai mạc Đại Hội XXIII.***

CSVSQ/ TVB và các chị phụ nữ Lâm viên với áo dài xanh
màu Võ Bị nhắc chúng ta biết đó là những người đã đồng cam
cộng khổ suốt đời cùng chúng ta.

Cũng không quên cảm ơn anh Trương Thành Minh khóa
28, người từ San Jose đã bỏ bao thời giờ, công sức với hình
ảnh “mài kiếm dưới trăng” đã trui rèn bốn thanh kiếm cùng
quân phục màu kaky và các quân trang cho buổi chào cờ khai
mạc Đại Hội hoàn hảo hơn. Hỡi anh Minh có lắng nghe lời
khen của chúng tôi không.

Kế đến là ban trang trí với anh Đông Duy Hùng khóa 21,
anh Lê Khắc Phước khóa 25... và còn nhiều nữa mà tôi không
nhớ hết đã cùng chung sức trong buổi chào cờ sáng này.

Và rồi ngày vui mong đợi đã đến, buổi dạ tiệc của các

CSVSQ/ TVB thật tung bùng náo nhiệt.

Gặp nhau tay bắt mặt mừng, **hai năm mới có một lần**. Cả Hội Trường bỗng như bùng sáng với bài Võ Bị Hành Khúc, các CSVSQ cùng các chị PNLV tay trong tay cùng cất cao lời hát “Ta đoàn Sinh Viên Võ Bị Việt Nam...” Bao kỷ niệm xưa trở về, nghẹn ngào xúc động hơn bao giờ.



CSVSQ Trần Sinh Duyên và Phu Nhân

Bên góc trái của hội trường, tôi thấy một cái gì đó giống như chiếc nhẫn Võ Bị to lớn như một căn phòng nhỏ làm tôi nhớ đến “Lễ Trao Nhân Truyền Thống” của các Tân Sĩ Quan trước khi ra đơn vị được thân nhân hay người yêu triều mến đeo vào tay chiếc nhẫn Võ Bị truyền thống như nhắc nhở “chúng tôi luôn theo sát anh trên bước đường chinh chiến“.

Anh Trần Sinh Duyên, người đến từ sa mạc nắng cháy thiêu người của Las Vegas vẫn tận tụy vì Trường Võ Bị. Anh cũng đã bỏ rất nhiều công sức làm ra chiếc nhẫn khổng lồ này, chờ đến đây lắp ráp lại với thời gian khoảng năm tiếng đồng hồ và rồi sau buổi dạ tiệc lại phải tháo rời ra chở về Las Vegas để dùng vào dịp gặp mặt sau. Tình Võ Bị vô bờ là vậy đó. Chúc mừng Anh Duyên và phu nhân chân cứng đá mềm chung sức trong những lần họp mặt sau này.

Anh Khanh đã tiếp tục hy sinh để giữ chức Tổng Hội Trường. Cảm ơn chị Khánh Trang đã luôn luôn sát cánh bên chồng. Ở Paris mà làm Tổng Hội Trường là một điều thật đáng ngưỡng mộ. Đây đúng ý nghĩa của một đôi trai tài gái sắc, trai Võ Bị gặp gái thuyền duyên, nên duyên chồng vợ. cùng nhau

dẫn thân cho VÕ BỊ... Còn ai hơn được!!!

Tuần qua hội ngộ sum vầy.
Một phút xúc động, một giây ngỡ ngàng.
Chào nhau cười nói râm ran.
Hỏi thăm sức khỏe oang oang cả phòng.

*Gia đình Võ Bị thật đông.
Cả ba thế hệ một lòng quyết tâm.
Gìn giữ truyền thống cha anh.
Dẫu cho xã hội nhiều nhương thế nào.*

Đạo đức cần phải nâng cao.
Đạo lý trách nhiệm không đời nào quên.
Danh dự, tình nghĩa giữ gìn.
Tự mình đánh trót lấy mình tu thân.

*Tự mình luôn phải chuyên cần.
Tu tâm quyết nguyện một lòng giúp nhau.
Bền lòng chống cộng mặc dầu.
Dẫu bị đánh phá cũng cần tỉnh bơ.*

Người ngay chả sợ bao giờ.
Lịch sử cho thấy gian tà sẽ suy.
Ngày nào tất cả ra trường.
Giờ đây gặp lại điểm sương bạc đầu.

*Ở sao cho toại lòng nhau.
Ngày mai ai biết có còn gặp không?
Hãy vui, hãy cứ ân cần.
Để mai không phải phân vân, trách mình.*

TB: Xin niệm tình thứ lỗi nếu tôi bỏ sót tên của quý vị.
Xin chân thành cảm ơn vì “CÓ NHỮNG NGƯỜI ANH TÔI
CHƯA BIẾT TÊN.”

Hẹn ngày tái ngộ hai năm sau, 2026.